

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์	
ผู้ชี้แจง	นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
ประเด็นปัญหา	
<p>ตามที่มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียด “น้องหมาลาบราดอร์สองตัวถูกเลี้ยงในคาดฟ้า มีผ้าใบบางๆกันร้อน น้องเขาร้อนมาก อีฉี่เต็มไปหมด เราได้แจ้งเทศบาลและปศุสัตว์ลงพื้นที่ไปสามครั้งแล้วเจ้าของไม่ให้ความร่วมมือ ทางผมกำลังหาเวลาไปลงพื้นที่เอง” นั้น</p>	
ข้อเท็จจริง	
<p>ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลติ่ง ทิมงานชมรมจิตอาสารักษ์สัตว์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ ๑๖๐/๕๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลติ่ง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่าเป็นบ้านพักอาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น มีสุนัขลาบราดอร์อายุ ๑ ปี ๘ เดือน จำนวน ๒ ตัว อาศัยอยู่บนคาดฟ้า โดยในวันที่เข้าตรวจสอบพบว่ามีร่มและผ้าไว้กันแดด มีพัดลม ชามน้ำ ชามอาหารอยู่บริเวณที่เลี้ยงสุนัขสุนัขทั้ง ๒ ตัวร่าเริงและสภาพร่างกายสมบูรณ์ดี และจากการสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าของสัตว์ พบว่าเป็นสุนัขที่ลูกขายนามาเลี้ยง เนื่องจากลูกชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ได้รับคำแนะนำให้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ ซึ่งลูกชายก็รักสุนัขและมีการทำวัคซีน ให้น้ำและอาหารอย่างเพียงพอแก่สุนัขทั้ง ๒ ตัวตลอด แต่เนื่องจากในบ้านไม่มีพื้นที่เลยต้องนำไปเลี้ยงไว้ชั้นคาดฟ้าของบ้าน</p>	
การดำเนินการ	
<p>จากการเข้าไปดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว พบว่าสุนัขทั้ง ๒ ตัวที่อาศัยอยู่บริเวณคาดฟ้า มีร่มและผ้าไว้กันแดด มีพัดลม น้ำและอาหารอย่างเพียงพอ แต่ยังมีมูลสัตว์อยู่ จึงได้แจ้งเจ้าของแล้วว่าต้องจัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อยในทุกวัน</p> <p>และเนื่องจากในช่วงกลางวันอากาศร้อนจัด มีโอกาสที่สุนัขจะป่วยได้ จึงได้คุยกับทางเจ้าของว่าหากมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ ให้นำสุนัขมาไว้ในอาคารในช่วงกลางวันอากาศร้อนจัด และปล่อยให้ออกมาเดินเล่นในเวลาช่วงเย็นเพื่อลดความเครียดให้สุนัข แต่ทั้งนี้ให้เปิดประตูภายในบ้านที่ติดกับชั้นคาดฟ้าไว้ตลอดเวลา เพื่อให้สุนัขสามารถเดินเข้า-ออกบ้านได้ โดยเจ้าของสัตว์ได้ขอเวลา ๗ วันจัดของภายในบ้าน เพื่อเตรียมพื้นที่ให้สุนัขได้เข้ามาอาศัยต่อไป</p>	

ภาพประกอบการดำเนินงาน



ช่องทางเผยแพร่

๑. Website สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
๓. รายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์
๔. รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี